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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um bættan rekstur bílastæðahúsa í 
Reykjavík 
 
Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði, ásamt Bílastæðasjóði, útfærslu á 
rekstrarútboði fyrir þau sjö bílastæðahús sem sjóðurinn rekur í miðborg Reykjavíkur. 
Einkaaðilum verði þannig falinn rekstur bílastæðahúsanna með það fyrir augum að bæta 
nýtingu og efla þjónustu í húsunum og jafnframt auka tekjur borgarinnar af þeim. Sviðið skili 
tillögum að útboðsskilmálum til skipulags- og samgönguráðs fyrir 1. ágúst 2019. 


